

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN VŨ THƯ Lãnh đạo xây dựng thị trấn trở thành đô thị loại IV

Đảng bộ thị trấn Vũ Thư được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-HU ngày 18/2/1987 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư. Ngày 27/3/1987, UBND lâm thời thị trấn ra mắt, công bố quyết định thành lập thị trấn của Hội đồng Bộ trưởng, vì vậy mà ngày 27/3/1987 được lấy làm ngày thành lập thị trấn Vũ Thư.



Thị trấn Vũ Thư ngày càng đổi mới.

Sự kiện thành lập thị trấn Vũ Thư là một cột mốc quan trọng không những của Đảng bộ, nhân dân thị trấn mà còn là của huyện. Lần đầu tiên trong lịch sử huyện nhà, một đơn vị hành chính mới - đô thị trung tâm huyện lỵ được ra đời, từng bước xây dựng và phát triển ngày một lớn mạnh, với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Vũ Thư. Hiện nay, Đảng bộ thị trấn có 454 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ thị trấn không chỉ có số lượng đảng viên lớn thuộc cấp đầu của huyện mà hầu hết đảng viên có trình độ văn hóa cao. Trải qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ thị trấn đã song hành thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế



Sản xuất bình bơm tại Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Hải Hùng.

- xã hội. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ đã phát động các phong trào thi đua trong Đảng bộ, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội gắn

với thực tế của từng chi bộ, từng ban, ngành, đoàn thể nhằm đạt hiệu quả tối đa trong phát triển kinh tế - xã hội tại từng thời điểm, giai đoạn. Ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ và hàng năm, Đảng bộ thị trấn đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, ban hành các nghị

quyết lãnh đạo sát thực tế nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ vận dụng quy chế tập trung dân chủ trong Đảng và quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân xây dựng nghị quyết sát với thực tế địa phương trong từng thời điểm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng, kịp thời tới đông đảo cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức, sự đồng thuận trong Đảng bộ, nhân dân, tạo ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương hàng năm.

Mặc dù có những thời điểm gặp nhiều khó khăn nhưng suốt 30 năm qua, Đảng bộ thị trấn Vũ Thư luôn đóng vai trò then chốt trong công tác lãnh đạo, chính quyền và nhân dân, góp phần quan trọng để địa phương đạt được những thành tựu lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đổi mới diện mạo đô thị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn những năm gần đây đạt 11,6%/năm. Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, với quy mô ngày càng cao, đa ngành nghề, tầng cấp sản cạnh tranh. Năm 2016, tổng giá trị sản xuất đạt 324,8 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp chiếm 1,7%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản 54,7%, thương mại, dịch vụ chiếm

43,6% cơ cấu kinh tế. Diện mạo đô thị được đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng khang trang, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế ngày càng phát triển. Công tác quốc phòng được thực hiện nghiêm túc, an ninh trật tự được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được coi trọng và chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng, bám sát các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng các cấp qua từng nhiệm kỳ, đạt được kết quả tích cực trong từng thời kỳ. Nhiều năm liền Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh... Những thành tựu đó có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà cho thị trấn bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với mục tiêu xây dựng thị trấn trở thành đô thị loại IV trong tương lai.

Nhiệm vụ trước mắt từ nay đến năm 2020 và nhiệm vụ chiến lược đến năm 2030, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Vũ Thư phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng; quy hoạch, xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ công chức có tâm, đủ tầm với yêu cầu của nhiệm vụ ngày càng cao; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ IX, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Vũ Thư ra sức khắc phục những mặt còn yếu kém, tồn tại, quyết tâm xây dựng thị trấn giàu về kinh tế, mạnh về văn hóa, xã hội, ổn định về chính trị, vững về an ninh, quốc phòng, sạch, đẹp về cảnh quan, môi trường, hướng tới một đô thị hiện đại trong những năm tới, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Vũ Thư.

NGUYỄN THANH CHIÊU
(Bí thư Đảng ủy thị trấn Vũ Thư)

Ông Lại Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư Sớm trở thành đô thị loại IV



Chúng tôi ghi nhận nỗ lực vượt khó vươn lên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn Vũ Thư suốt chặng đường dài, nhờ đó đưa thị trấn từ ngày đầu thành lập nghèo nàn, thiếu thốn trở thành đô thị năng động, phát triển đồng bộ về mọi mặt. Thời gian tới, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thị trấn Vũ Thư khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt sớm hoàn thành các mục tiêu đưa thị trấn Vũ Thư trở thành đô thị loại IV, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Ông Phạm Hữu Khóa, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND thị trấn Vũ Thư Diện mạo đô thị đổi thay từng ngày



Là một trong những cán bộ chủ chốt của thị trấn từ ngày đầu thành lập, tôi được góp sức cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân thị trấn vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn để xây dựng, phát triển địa phương. Tôi thực sự phấn khởi và tự hào khi từng ngày được chứng kiến sự đổi thay rõ nét của thị trấn. Tôi mong mỗi các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, các tầng lớp nhân dân thị trấn tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng thị trấn trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Ông Đỗ Duy Hải, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Trung Hưng 1, thị trấn Vũ Thư Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên



Để xây dựng được thị trấn Vũ Thư phát triển như hiện nay có sự nỗ lực, đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mọi nhiệm vụ, phong trào của đảng viên. Tôi cho rằng, mỗi đảng viên, nhất là đảng viên trẻ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ để tiếp tục xây dựng, phát triển thị trấn sánh kịp với các đô thị trong và ngoài tỉnh.

Bà Phạm Thị Liệu, tổ dân phố Hùng Tiến 2, thị trấn Vũ Thư Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao



Những năm đầu thành lập, thị trấn Vũ Thư vẫn mang diện mạo như các làng quê khác, đường xá vẫn lầy lội, dân cư thưa thớt, các công trình công cộng rất khiêm hoi, trình độ dân trí khá thấp, nhiều con em thị trấn bỏ học sớm để lao động kiếm sống. Bản thân tôi cũng không ngờ sau 30 năm thị trấn Vũ Thư lại phát triển nhanh, sầm uất hiện nay. Diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp, đời sống nhân dân được nâng cao, nhiều con em thị trấn học tập, công tác thành đạt. Tôi rất phấn khởi trước sự đổi thay tích cực này.

Ông Đỗ Duy Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Hải Hùng Doanh nghiệp ngày càng mở rộng quy mô sản xuất



Từ khi còn là một cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ những năm 90 của thế kỷ trước đến khi thành lập Công ty (năm 2002), doanh nghiệp chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Vũ Thư. Từ quy mô hộ gia đình với 10 công nhân chuyên sản xuất, kinh doanh bình bơm, đến nay doanh nghiệp đã mở rộng quy mô sản xuất với các lĩnh vực như sản xuất bình bơm, thiết bị điện và thi công các công trình điện trong và ngoài tỉnh, tạo việc làm cho hơn 200 lao động với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn thị trấn.

MINH NGUYỆT - QUỲNH LƯU

THỊ TRẤN VŨ THƯ 30 năm xây dựng và phát triển

Thị trấn Vũ Thư được thành lập theo Quyết định số 169/QĐ-HDBT ngày 13/12/1986 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên một phần diện tích đất và dân cư của thôn La Uyên, xã Minh Quang và thôn Bình An, xã Hòa Bình.

Thị trấn Vũ Thư có chiều dài gần 2km, tổng diện tích tự nhiên 118,2ha được chia thành 10 tổ dân phố với hơn 5.070 nhân khẩu, có trục đường quốc lộ 10 là đầu mối giao thông quan trọng nối liền hai thành phố Thái Bình và Nam Định. Là địa bàn trung tâm phát triển kinh tế - xã hội, tập trung các cơ quan, đơn vị, công ty, trạm trại, doanh nghiệp của tỉnh, huyện. Thị trấn Vũ Thư được thành lập giữa lúc đất nước đang chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 30 năm thành lập, phát triển không dài so với lịch sử song cũng đủ để làm thay đổi diện mạo một vùng quê được hình thành từ mảnh đất có truyền thống lịch sử cách mạng về vang của hai xã Minh Quang và Hòa Bình, bằng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn qua các thời kỳ. Cuộc bầu cử HĐND huyện, xã ngày 19/5/1987 và Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ nhất là một sự kiện lịch sử đánh

dấu quá trình hình thành thị trấn và Đảng bộ thị trấn Vũ Thư, một đơn vị hành chính mới và cũng từ đây tiếp tục phát triển đi lên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa thị trấn Vũ Thư ngày một phát triển theo hướng đô thị. Trải qua 9 nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Vũ Thư đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thắng lợi có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 11,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Đến nay đã có 18 doanh nghiệp, 82 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và 53 đầu dịch vụ phát triển quy mô lớn. Nhiều cơ sở sản xuất hộ kinh doanh mạnh dần đầu tư sản xuất theo hướng đa ngành nghề, chủng loại; chất lượng hàng hóa ngày càng được nâng lên, chi phí sản xuất hợp lý nên thị trấn nhập khẩu cao, tạo việc làm cho hàng nghìn

lao động với mức thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Đi đôi với phát triển kinh tế, thị trấn đã huy động mọi nguồn lực, tập trung các công trình phúc lợi xã hội. Hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông đô thị ngày càng hoàn thiện. Trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các khu dân cư được nâng cấp, xây dựng khang trang to đẹp hơn. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa, 10/10 tổ có nhà văn hóa góp phần đáp ứng nhu cầu trong việc sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân. Hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ giàu chiếm 27%, hộ có đời sống trung bình khá chiếm 58%, hộ nghèo giảm còn 2,44%, không có hộ cận nghèo, không còn nhà ở dột nát. Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo được quan tâm đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống

văn hóa" ngày càng hiệu quả. Hàng năm, 100% tổ dân phố, hộ gia đình đăng ký, qua bình xét tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 90 - 96%; 10/10 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa trong đó có 2 đơn vị đạt cấp tỉnh, 8 đơn vị đạt cấp huyện. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng luôn là tập điểm của huyện. Công tác y tế, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tốt. Các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa", các cuộc vận động, khuyến khích ủng hộ luôn đạt kết quả cao. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững, không có trọng án lớn xảy ra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Công tác quân sự luôn thực hiện tốt, công tác tuyển quân, huấn luyện dân quân và lực lượng dự

bị động viên sẵn sàng chủ động đáp ứng được mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả; trách nhiệm và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên đáng từng bước phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức vận động nhân dân xây dựng thị trấn ngày một giàu đẹp văn minh. Đảng bộ thị trấn Vũ Thư ngày từ ngày đầu mới thành lập với 72 đảng viên sinh hoạt ở 4 chi bộ, đến nay đã có 454 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ. Thị trấn Vũ Thư là 1 trong 2 đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất huyện, trong đó có 253 đảng viên cao tuổi đảng, chiếm 56,1%, nhiều đồng chí là cán bộ trung, cao cấp, người có công trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Hoạt động của chính quyền, các ban ngành từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức. UBND thị trấn đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; duy trì lịch tiếp công dân và giải quyết đơn thư theo đúng thẩm quyền. Vai trò của đội ngũ cán bộ ở tổ dân phố đã có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt

nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của thị trấn. MTTQ và các đoàn thể nhân dân thường xuyên được kiện toàn đã phát huy được chức năng, nhiệm vụ của mình, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng thị trấn Vũ Thư ngày càng phát triển, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự đoàn kết giữa dân với Đảng. Từ những kết quả trên, nhiều năm liền Đảng bộ, chính quyền thị trấn Vũ Thư được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền trong sạch, vững mạnh, gương

mẫu về mọi mặt, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, UBND tỉnh, huyện tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen. MTTQ và các đoàn thể được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. 30 năm xây dựng và phát triển của thị trấn Vũ Thư cũng là 30 năm đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo. Kế thừa và phát huy những thành quả đó trong những năm tiếp theo Đảng bộ, chính quyền thị trấn phải tạo được mối đoàn kết thống nhất trong cán bộ và nhân dân; cần xây dựng đội

ngũ cán bộ thực sự có tâm, có tầm, có đạo đức, có nếp sống văn hóa ứng xử. Phát huy sức mạnh của toàn thể nhân dân, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên. Chủ động, sáng tạo nắm vững thời cơ, vượt lên thách thức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phát huy tối đa các nguồn lực tiềm năng, lợi thế tạo sự phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thị trấn Vũ Thư trở thành đô thị loại IV, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Vũ Thư.

NGUYỄN THỊ HẰNG
(Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Thư)



Một góc thị trấn Vũ Thư hôm nay.